

สรุปรายงาน
การประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำปี ๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ เมษายน ๒๕๖๐
ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติบังกลาเทศ กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

นางชลลดา กันคัล้อย ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภา พร้อมด้วยนายปัญญา โคตเถร นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติบังกลาเทศ (The Bangabandhu International Convention Centre - BICC) กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ โดยเดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงธากา เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ และได้รับการต้อนรับจากผู้แทนประเทศเจ้าภาพเป็นอย่างดี หลังจากนั้น คณะผู้แทนฯ เดินทางถึงโรงแรมที่พัก ณ Radisson Blu Dhaka Water Garden กรุงธากา โดยประเทศเจ้าภาพได้จัดรถตำรวจนำขบวนเป็นการอำนวยความสะดวกในระหว่างการเดินทาง



นางชลลดา กันคัล้อย ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
ผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภา
เข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ เมษายน ๒๕๖๐
ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติบังกลาเทศ

วันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นวันแรกของการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา นางชลดา กันค้อย ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ได้เข้าร่วมการประชุม-สมาคมเลขาธิการรัฐสภา (The Association of Secretaries General of Parliaments - ASGP) ประจำปี ๒๕๖๐ ช่วงเช้าเป็นการเปิดประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภาอย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุม Hamony Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติบังกลาเทศ กรุงธากา โดยนาง Doris Katai Katebe MWINGA เลขาธิการรัฐสภาแซมเบีย และประธานสมาคมเลขาธิการรัฐสภา เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม โดยได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและขอบคุณรัฐสภาประเทศสมาชิกที่เดินทางเข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา รวมทั้งได้กล่าวขอบคุณรัฐสภาบังกลาเทศที่รับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในครั้งนี้ นอกจากนี้ ได้กล่าวแนะนำสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ ตามการสมัครล่าสุด และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จะมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมเลขาธิการรัฐสภา จำนวน ๓ ตำแหน่งในการประชุมครั้งนี้



นาง Doris Katai Katebe MWINGA เลขาธิการรัฐสภาแซมเบียและประธานสมาคมเลขาธิการรัฐสภา



นางชลดา กันค้อย ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
และคณะผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำปี ๒๕๖๐

ประธานสมาคมเลขาธิการรัฐสภาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการนำเสนอประเด็นการอภิปรายตามหัวข้อต่าง ๆ และการอภิปรายทั่วไป ผู้นำเสนอจะใช้เวลาไม่เกิน ๑๐ นาที และผู้ประสงคจะนำเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อประเด็นการอภิปรายหรือการอภิปรายทั่วไปจะใช้เวลาไม่เกิน ๕ นาที ประธานสมาคมเลขาธิการรัฐสภากล่าวคาดหวังว่า การประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภาในครั้งนี้จะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมการประชุมในการปฏิบัติงานจริงในฐานะผู้บริหารประจำสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา รวมทั้งจะเป็นประโยชน์สำหรับสำนักงานฯ ในการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของสมาชิกรัฐสภาและสถาบันนิติบัญญัติ ทั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในหัวข้อการอภิปรายต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ เพื่อนำมาเป็นแนวทางการปฏิบัติของรัฐสภาสมาชิก

จากนั้น ที่ประชุมมีการนำเสนอประเด็นอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม รวมทั้งมีการถาม – ตอบเกี่ยวกับประเด็นอภิปรายประกอบด้วย

- ระบบรัฐสภาของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ โดย ดร. Md. Abdur Rob HOWLADER เลขาธิการรัฐสภาบังกลาเทศ

- การริเริ่มของรัฐสภาซิมบับเวในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสาธารณะในกระบวนการนิติบัญญัติและกระบวนการอื่น ๆ ของรัฐสภา โดย นาย Kennedy Mugove CHOKUDA เลขาธิการรัฐสภาซิมบับเว

ในช่วงบ่าย มีการนำเสนอประเด็นอภิปรายภายใต้หัวข้อหลักเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการกับการเมือง” ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม รวมทั้งมีการถาม – ตอบเกี่ยวกับประเด็นอภิปราย ประกอบด้วย

- การถอนตัวออกจากสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร : ผลกระทบต่อรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรจากการลงประชามติ ปี ๒๕๕๙ โดย นาง Philippa HELME เลขาธิการสำนักการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสหราชอาณาจักร

- การอภิปรายทั่วไปเรื่อง “เลขาธิการรัฐสภาทำหน้าที่ทางการเมืองหรือไม่?” โดย นาย Najib EL KHADI เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรราชอาณาจักรโมร็อกโก



นาง Philippa HELME เลขาธิการสำนักการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสหราชอาณาจักร
นำเสนอประเด็นอภิปรายเรื่อง “การถอนตัวออกจากสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร
: ผลกระทบต่อรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรจากการลงประชามติ ปี ๒๕๕๙”



นาย Najib EL KHADI เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรราชอาณาจักรโมร็อกโก
นำเสนอประเด็นอภิปรายทั่วไปเรื่อง “เลขาธิการรัฐสภามีหน้าที่ทางการเมืองหรือไม่?”

ในวันแรกของการประชุม นางชลลดา กันคัล้อย ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ได้มีโอกาสพบปะสนทนากับนาง Doris Katai Katebe MWINGA เลขาธิการรัฐสภาแซมเบียและประธานสมาคมเลขาธิการรัฐสภาพร้อมมอบของที่ระลึก นอกจากนี้ ยังได้พบปะสนทนากับผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศต่าง ๆ อาทิ นาย William BEFOUROUACK เลขาธิการรัฐสภามาดากัสการ์ ดร. NGUYEN Thi Yen เลขาธิการรัฐสภาเวียดนาม นาง Philippa HELME เลขาธิการสำนักการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสหราชอาณาจักร นาย Edwin B. BELLEN รองเลขาธิการด้านนิติบัญญัติ วุฒิสภาฟิลิปปินส์ และนาย Duba DUBA ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการรัฐสภาภูฏาน



นางชลลดา กันคัล้อย ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
พบปะสนทนาและมอบของที่ระลึกแก่นาง Doris Katai Katebe MWINGA เลขาธิการรัฐสภาแซมเบีย (ซ้าย)
และนาย William BEFOUROUACK เลขาธิการรัฐสภามาดากัสการ์ (ขวา)



นางชลลดา กันคัล้อย ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
พบปะสนทนากับดร. NGUYEN Thi Yen เลขาธิการรัฐสภาเวียดนาม (ซ้าย)
นาย Nikoloz NATENADZE เลขาธิการรัฐสภาจอร์เจีย (ขวา)

วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ วันที่ ๒ ของการประชุมสมัชชาเลขาธิการรัฐสภา นางชลลดา กันคัล้อย ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะสมาชิกสมัชชาเลขาธิการรัฐสภา ได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาเลขาธิการรัฐสภา ประจำปี ๒๕๖๐ ในช่วงเช้าเป็นการนำเสนอประเด็นอภิปรายภายใต้หัวข้อหลักเรื่อง “รัฐสภา กับภาคประชาสังคม” โดยนำเสนอประเด็นอภิปรายภายใต้หัวข้อหลัก และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุม

ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสพการณ์ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม รวมทั้งมีการถาม – ตอบเกี่ยวกับประเด็นอภิปราย ประกอบด้วย

- การพิจารณาถึงกลุ่มผลประโยชน์ในการร่างกฎหมาย : กระบวนการให้คำปรึกษา โดย นาย Philippe SCHWAB เลขาธิการรัฐสภาสมาพันธ์รัฐสวิส
- เงื่อนไขที่สำคัญสำหรับการบังคับใช้ข้อบังคับทางด้านรัฐสภา : อะไรที่จะตรวจสอบและวัดระดับความโปร่งใสที่จะตอบสนองความต้องการของสังคม โดย นาย Christophe PALLEZ เลขาธิการรัฐสภาฝรั่งเศส
- บทบาทของสื่อสังคมในการเผยแพร่ความตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานะนิติบัญญัติแห่งชาติของราชอาณาจักรไทย โดย นางละออ ภูธรใจ รองเลขาธิการวุฒิสภา
- รัฐสภาตุรกี : แนวทางการดำเนินการต่อสังคมที่หลากหลายมิติ โดย นาย Mehmet Ali KUMBUZOGLU เลขาธิการรัฐสภาตุรกี



นางละออ ภูธรใจ รองเลขาธิการวุฒิสภา นำเสนอประเด็นอภิปราย เรื่อง “บทบาทของสื่อสังคมในการเผยแพร่ความตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานะนิติบัญญัติแห่งชาติของราชอาณาจักรไทย”

ช่วงบ่าย มีการนำเสนอประเด็นอภิปรายภายใต้หัวข้อหลักเรื่อง “การตรวจสอบความรับผิดชอบของรัฐบาล” และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสพการณ์ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม รวมทั้งมีการถาม – ตอบเกี่ยวกับประเด็นอภิปราย ประกอบด้วย

- การอภิปรายทั่วไปเรื่อง “กระบวนการในการรักษาคุณภาพทางนิติบัญญัติผ่านแนวทางการตรวจสอบทางรัฐสภา” โดย นาย José Manuel ARAÚJO รองเลขาธิการรัฐสภาโปรตุเกส
- แนวทางการตรวจสอบทางด้านรัฐสภาที่มีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการด้านนิติบัญญัติที่มีประสิทธิผล : กรณีเนเธอร์แลนด์ และการตรวจสอบโดยวุฒิสภาเนเธอร์แลนด์ โดย นาย Geert Jan A. HAMILTON เลขาธิการวุฒิสภาเนเธอร์แลนด์
- การประเมินนโยบายสาธารณะ : แนวทางการปฏิบัติของสภาผู้แทนราษฎรแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก โดย นาย Najib EL KHADI เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรราชอาณาจักรโมร็อกโก
- การสนับสนุนระบบตรวจสอบของรัฐสภาสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ โดย นาย Gengezi MGIDLANA เลขาธิการรัฐสภาสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับฟังบทอภิปรายเกี่ยวกับการดำเนินงาน ทิศทาง และแนวโน้มของสหภาพรัฐสภาจากนาย Martin CHUNGONG เลขาธิการสหภาพรัฐสภา ซึ่งกล่าวถึงการสนับสนุนของสหภาพรัฐสภาในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ การรณรงค์รัฐสภาประชาธิปไตย การขยายความร่วมมือระหว่างสหภาพรัฐสภากับองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ และองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศสมาชิกสหภาพรัฐสภา



นาย Martin CHUNGONG เลขาธิการสหภาพรัฐสภา
นำเสนอบทอภิปรายเกี่ยวกับการดำเนินงาน ทิศทาง และแนวโน้มของสหภาพรัฐสภา

วันที่ ๒ ของการประชุม นางชลลดา กันคัล้อย ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ได้มีโอกาสพบปะสนทนา และมอบของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศต่าง ๆ อาทิ นาย Geert Jan A. HAMILTON เลขาธิการวุฒิสภาเนเธอร์แลนด์ และนาง Philippa HELME เลขาธิการสำนักการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสหราชอาณาจักร



นางชลลดา กันคัล้อย ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
พบปะสนทนาและมอบของที่ระลึกแก่นาย Geert Jan A. HAMILTON เลขาธิการวุฒิสภาเนเธอร์แลนด์ (ซ้าย)
นาง Philippa HELME เลขาธิการสำนักการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสหราชอาณาจักร (ขวา)

วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ นางชลลดา กันคล้อย ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ได้เข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำปีคูโบไม่ผลิ ปี ๒๕๖๐ เป็นวันที่ ๓ ในช่วงเช้า มีการนำเสนอประเด็นอภิปรายทั่วไปเรื่อง “นวัตกรรมการบริหารจัดการในรัฐสภา” โดย นาง Andrea Sampaio PERNA ผู้อำนวยการการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ประจำสำนักงานผู้อำนวยการใหญ่สภาผู้แทนราษฎรสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม รวมทั้งมีการถาม – ตอบเกี่ยวกับประเด็นอภิปรายในหัวข้อดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แสดงความคิดเห็นในทัศนะต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่เห็นว่า รัฐสภาทุกประเทศต่างเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ อาทิ ระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบ ความต้องการในการมีส่วนร่วมในกระบวนการนิติบัญญัติของภาคประชาสังคม และกระบวนการในการบริหารจัดการที่โปร่งใส การนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในวงงานรัฐสภาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง และการกำหนดกรอบงานเพื่อการบริหารจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมจะเป็นกลไกสำคัญในการจัดการกับสิ่งท้าทายเหล่านั้น ดังนั้น ควรพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการสนับสนุนภารกิจของรัฐสภา



นาง Andrea Sampaio PERNA ผู้อำนวยการการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์
ประจำสำนักงานผู้อำนวยการใหญ่ สภาผู้แทนราษฎรสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
นำเสนอประเด็นอภิปรายทั่วไปเรื่อง “นวัตกรรมการบริหารจัดการในรัฐสภา”

หลังจากนั้น นาง Norah BABIC ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการประจำสหภาพรัฐสภา ได้นำเสนอท
อภิปรายเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ชี้ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเห็นว่า เทคโนโลยีมีความสำคัญ
อย่างยิ่งในโลกปัจจุบัน และสหภาพรัฐสภาให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ
และสนับสนุนด้านวิชาการแก่ประเทศรัฐสภาสมาชิก เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินงาน
ของสถาบันนิติบัญญัติ รวมทั้งเพื่อเป็นทางลัดช่องว่างทางด้านดิจิทัล

หลังจากเสร็จสิ้นการอภิปรายทั่วไปในเรื่องดังกล่าว รัฐสภาบังกลาเทศได้จัดให้ผู้เข้าร่วมการประชุม
เดินทางไปเยี่ยมชมรัฐสภาบังกลาเทศ ในโอกาสนี้ นาย Abdur Rob HOWLADER เลขาธิการรัฐสภาบังกลาเทศ
ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม ณ รัฐสภาบังกลาเทศ และผู้เข้าร่วมการประชุมได้
ถ่ายรูปร่วมกัน



นางชลลดา กันคัล้อย ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เยี่ยมชมรัฐสภาบังกลาเทศ

ช่วงบ่าย ประธานสมาคมเลขาธิการรัฐสภาได้แนะนำกรรมการบริหารสมาคมเลขาธิการรัฐสภาคนใหม่ ซึ่งประกอบด้วยนาย Christophe PALLEZ เลขาธิการรัฐสภาฝรั่งเศส นาย Allam Ali Jaafer AL-KANDARI เลขาธิการรัฐสภาคูเวต และ นาง Jane Lubowa KIBIRIGE เลขาธิการรัฐสภายูกันดา ต่อมา ที่ประชุมได้รับทราบ เกี่ยวกับการปรับแก้ไขข้อบังคับของสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ซึ่งนาย William BEFOUROUACK เลขาธิการรัฐสภา มาดากัสการ์ เป็นผู้เสนอ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศต่าง ๆ ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการปรับแก้ไขข้อบังคับของสมาคมฯ อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า การปรับแก้ไข ข้อบังคับของสมาคมฯ เพื่อเอื้ออำนวยและสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น

ภายหลังจากการพิจารณาปรับแก้ไขข้อบังคับของสมาคมฯ ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระ การประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ เมืองเซนต์ปีเตอर्सเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย โดย นาย Sergey MARTINOV เลขาธิการรัฐสภา-สมาพันธ์รัฐรัสเซีย ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จัดการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๗ และการประชุม สมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีการนำเสนอวีดิทัศน์เกี่ยวกับสถานที่จัดการประชุม และประชาสัมพันธ์ประเทศเจ้าภาพจัดการประชุม รวมทั้งเชิญชวนรัฐสภาสมาชิก ส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุม สมาคมเลขาธิการรัฐสภาครั้งต่อไป ก่อนกล่าวปิดการประชุม ประธานสมาคมเลขาธิการรัฐสภาได้กล่าวขอบคุณ รัฐสภาบังกลาเทศที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และประชาชนชาวบังกลาเทศที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น



นาย Sergey MARTINOV เลขาธิการรัฐสภาสมาพันธ์รัฐรัสเซีย นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จัดการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๗ และการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำปี ๒๕๖๐



นางชลลดา กันค้อย ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
มอบของที่ระลึกแก่นาย Abdur Rob HOWLADER เลขาธิการรัฐสภาบังกลาเทศ

ช่วงค่ำ นางสาวพรรณพิมล สุวรรณพงศ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้แทนฯ ณ สถานเอกอัครราชทูต ในโอกาสนี้ นางชลลดา กันคัล้อย ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ได้หารือข้อราชการกับเอกอัครราชทูต พร้อมได้มอบของที่ระลึกแก่เอกอัครราชทูต และได้ถ่ายรูปร่วมกัน



นางชลลดา กันคัล้อย ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
มอบของที่ระลึกแก่นางสาวพรรณพิมล สุวรรณพงศ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา

สำหรับการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภาในครั้งนี้ นางชลลดา กันคัล้อย ที่ปรึกษาด้านระบบงาน-
นิติบัญญัติ ผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ได้ปฏิบัติหน้าที่
ในการเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี และติดตามประเด็นการอภิปรายในที่ประชุมทุกประเด็น นอกจากนี้ ยังได้ประสาน
ความร่วมมือในระดับทวิภาคีเกี่ยวกับกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศซึ่งเป็นการสนับสนุน
ความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายด้านรัฐสภา



ด้านหน้าศูนย์การประชุมนานาชาติบังกลาเทศ กรุงธากา

นายปัญญา โคตเถร
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานสมาคมรัฐสภาและสมาคมเลขาธิการรัฐสภา
สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ผู้สรุปรายงาน